

ฉบับที่ 25,055 วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หน้า 7

ดันไทยฮับสตาร์ทอัพอาเซียน

● ระดมสมองเร่งขจัดอุปสรรค

● ยาหอมเอกชนไทยมีศักยภาพ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานเอสเอ็มอี ทราฟฟอรัม พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อมเอสเอ็มอีไทยสู่สากล ว่า รัฐบาลได้ประกาศให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) สตาร์ทอัพของอาเซียน เนื่องจากค่อนข้างมั่นใจในศักยภาพของผู้ประกอบการว่า อีก 4-5 ปีข้างหน้า จะเป็นโอกาสของธุรกิจไทย ซึ่งขณะนี้ได้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาว่า อะไรที่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคให้เร่งแก้ไข เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ขอให้มีความคืบหน้าก่อนเลือกตั้งหรืออีก 6 เดือนนับจากนี้

“เรื่องเอสเอ็มอีเป็นเรื่องที่พูดมา 15 ปีที่แล้ว จะให้เป็นตัวหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ตอนนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะไม่มีประเทศไหนที่จะทำได้แค่บริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น จะไม่มีอนาคตแน่นอน ตอนนี้ความหวังของประเทศอยู่ที่เอสเอ็มอี บอกได้เลยว่า ไม่เคยมีรัฐบาลไหนเอาใจใส่ช่วยเหลือ

ครบวงจร และไม่เคยมีพลังสามัคคีที่มากเท่านี้ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องร่วมกัน วันนี้ทุกคนรู้ว่าเรากำลังเดินไปทางไหน ดังนั้นต้องร่วมกันแก้ไข ทั้งกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ สมาคมธนาคารไทย กรมสรรพากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อะไรที่คิดขัด เราจะจัดการ ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมมือกันผลักดันกลุ่มเอสเอ็มอี”

สำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมในปัจจุบันถือว่าแข็งแกร่ง และขยายตัวได้ดี แต่ต้องยอมรับปัญหาเศรษฐกิจของไทยทุก

วันนี้ คือโครงสร้างที่ไม่สมดุล จึงต้องมีการปฏิรูปให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การแก้ไขกฎหมาย แต่เป็นการแก้ไขการทำงานของภาครัฐ ให้รองรับการทำงานของภาคเอกชนได้มากขึ้น ด้วยการจัดทำนโยบาย 4.0 ที่ใช้เทคโนโลยี และดิจิทัลเข้ามามี

ส่วนร่วม โดยให้กระทรวงต่าง ๆ ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับสมาคมเอกชนต่าง ๆ เพื่อปรับตัว และปรับปรุงข้อกฎหมายที่ล้าหลัง ให้เอื้อต่อการเติบโตของสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีของไทยให้แข็งแกร่งมากขึ้น

“สตาร์ทอัพในเวลานี้เปรียบเหมือนวัน หลังจากเป็นวันจึงก่อตัวเป็นเอสเอ็มอี ซึ่งตรงช่วงนี้เป็นช่วงต้องพุ่มพักเพราะมีโอกาสล้มลุกคลุกคลานมากที่สุด อย่างไรก็ตามตอนนี้โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ถ้า

เอสเอ็มอีไม่นำเทคโนโลยีมาใช้จะอยู่ลำบาก เราต้องมาช่วยกันให้เอสเอ็มอีไม่ตกขบวน และต้องเร่งสร้างโอกาสให้ทุกคนเติบโตและเดินไปด้วยกัน”

ด้านนายอุดมคต สวานายน รว. อุตสาหกรรม กล่าวว่า เวลานี้ค่านิยมของสตาร์ทอัพ คือ คนที่ลงทุนใหม่ทั้งหมด ไม่

จำเป็นว่า ต้องใช้เทคโนโลยีหรือไม่ใช้เทคโนโลยี แต่ในเวลาต่อมากคนกลุ่มนี้ได้โตขึ้นและกลายเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ผ่านมาตรการขับเคลื่อนเอสเอ็มอีให้เข้าสู่ยุค 4.0 เพื่อพัฒนาภาคเอกชนสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ ยก ระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้วยนวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์ โดยกระทรวงมีเครื่องมือสำคัญ คือ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ไอทีซี) ที่เปรียบเสมือนข้อต่อกลางที่จะเข้ามาช่วยเอสเอ็มอีให้ปฏิรูปธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน การเพิ่มวงเงินสินเชื่อ การขยายกลุ่มเป้าหมาย.



สมคิด จาตุศรีพิทักษ์